

Số: 518 /CTH-TH
V/v trả lời kiến nghị của cử tri

Cần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 2665/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2024 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó có nội dung về lĩnh vực ngân hàng: Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh tình trạng người lao động mất việc ở các khu công nghiệp từ địa phương khác trở về ngày càng nhiều, trong khi thành phố hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, dẫn đến không đủ việc làm cho người lao động. Đề xuất có chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động. Về nội dung này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:

Hiện nay ngành Ngân hàng đã triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp:

- Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015, Thông tư 25/2018/TT-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN.

- Chính sách tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên gồm: (1) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ; (2) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu; (3) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; (5) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ.

- Chương trình đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh lúa, gạo theo Công văn số 1764/NHNN-TD ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ thu mua lúa và xuất khẩu gạo, nhất là thu mua lúa hàng hóa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới; Đồng thời

chú trọng cho vay các mô hình chuỗi liên kết lúa, gạo từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; cho vay phục vụ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, với quy mô của Chương trình khoảng 15.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%-2% so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay, theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các chính sách tín dụng trên đã bao quát việc hỗ trợ tín dụng đối với nền kinh tế, với mức lãi suất cho vay thấp hơn mức lãi suất cho vay thông thường, được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ triển khai đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện. Do đó, khi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nào thì các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện, áp dụng chính sách tín dụng phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Hà